



ประกาศสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเตรียมนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเตรียมนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๕ วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นนักบริหารระดับกลางที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบริหารจัดการหน่วยงาน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถพัฒนางานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเปลี่ยนผ่านหน่วยงานภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการภาคที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มทุกจังหวัดและทุกภาค และกำหนดการฝึกอบรม จำนวน ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๐ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และรุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๗ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการภาค ได้แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น

ในการนี้ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รวบรวมรายชื่อ และประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ ๒ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

(นายสมหมาย งามเนน บุณยรัตพันธุ์)  
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์  
และบุคลากรทางการศึกษา

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
โครงการพัฒนาเตรียมผู้บริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ  
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๗ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  
ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
(แบบท้ายประกาศสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑	นายสงว ปรีตาผล	นักจัดการงานทั่วไป	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พังงา
๒	นายมานะ จันทิมาพร	นักวิชาการศึกษา	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พิษณุโลก
๓	นางสายชล สังข์พันธ์	นักจัดการงานทั่วไป	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพชรบูรณ์
๔	นางขวัญนภา จันทร์ดี	นักวิเคราะห์นโยบายและ แผน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพชรบูรณ์
๕	นางสุภาภรณ์ ยุคุณธร	นักวิชาการศึกษา	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ภูเก็ต
๖	นายदनย์ ศรีวิชัย	นักวิชาการศึกษา	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มุกดาหาร
๗	นายชัยวัฒน์ คลังทรัพย์	นักวิชาการศึกษา	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แม่ฮ่องสอน
๘	นางสร้อยทิพย์ ควรหัตถ์	นักวิชาการตรวจสอบ ภายใน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ยโสธร
๙	นางสาวอาริตา ตั้งอรุณ	นักจัดการงานทั่วไป	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ยะลา
๑๐	นางสาวคัทยวรรณ ภูพวก	นักวิเคราะห์นโยบายและ แผน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ยะลา
๑๑	นางอรัญญา อินอ่อน	นักวิชาการตรวจสอบ ภายใน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ร้อยเอ็ด
๑๒	นางสาวรัชณี จิตต์สว่าง	นักวิเคราะห์นโยบายและ แผน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ระนอง
๑๓	นางสาวภัทรานิษฐ์ สุทธิแสงจันทร์	นักวิเคราะห์นโยบายและ แผน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ราชบุรี
๑๔	นางฐิติรัตน์ สุกางโฮง	นักวิชาการศึกษา	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ลพบุรี
๑๕	นางจินดา สุวรรณชัย	นักวิชาการศึกษา	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ลำปาง

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑๖	นายศิริเกษ หมายสุข	นักจัดการงานทั่วไป	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
๑๗	นางปราณี साโพรวัน	นักจัดการงานทั่วไป	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
๑๘	นางสุดารัตน์ นิลวิสุทธิ	นักทรัพยากรบุคคล	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
๑๙	นางเยาวเรศ ทีปรักษ์พันธ์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
๒๐	นายอานัติ มีบุญ	นิติกร	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
๒๑	นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
๒๒	นางสาวพิมสาย จิงตระกูล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
๒๓	นางสมใจ ศุภธีรเวทย์	นักทรัพยากรบุคคล	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
๒๔	นางทัศนีย์ คำนึ่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
๒๕	นายสุทธิศักดิ์ เพ็ชรผึ้ง	นักวิชาการศึกษา	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
๒๖	นางสาวอรรวรรณ คำมาก	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
๒๗	นายวิภูนา ทองมณี	นักจัดการงานทั่วไป	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒๘	นายประยงค์ เครือแก้ว	นักจัดการงานทั่วไป	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
๒๙	นายสมคะเน พิสัยพันธ์	นักวิชาการศึกษา	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
๓๐	นางสาววารุณี พวงสุวรรณ	นักวิชาการเงินและบัญชี	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
๓๑	นางสาวผกาณิต พูลทวี	นักจัดการงานทั่วไป	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
๓๒	นางประกาย ศรีคำ	นักทรัพยากรบุคคล	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
๓๓	นางบัวสอน กลิ่นลั่นทม	นักจัดการงานทั่วไป	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๓๔	นางสาวน้ำฝน อรรคชาติ	นักวิชาการศึกษา	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ (จังหวัดอุดรธานี)
๓๕	นายวัชร อ้นโยธา	นักวิชาการศึกษา	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ (จังหวัดสกลนคร)
๓๖	นางสาวอนัญญา คำยา	นักวิชาการศึกษา	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ (จังหวัดขอนแก่น)
๓๗	นางสาวกมลวรรณ กลิ่นเกลี้ยง	นักวิชาการศึกษา	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ (จังหวัดนครราชสีมา)
๓๘	นายประโยชน์ มณีรัตน์	นิติกร	สนง.ศึกษาธิการภาค ๑๔ (จังหวัดอุบลราชธานี)
๓๙	นางพันธ์ทิพย์ โสราช	นักวิชาการศึกษา	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ (จังหวัดเชียงใหม่)
๔๐	นางสาวเพ็ญพร ประระดี	นักวิชาการศึกษา	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ (จังหวัดเชียงใหม่)
๔๑	นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง	นักวิชาการศึกษา	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ (จังหวัดเชียงราย)
๔๒	นายธรรศ ไทยวิรัช	นักทรัพยากรบุคคล	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ (จังหวัดพิษณุโลก)
๔๓	นางสาวธมกร หมื่นตาบุตร	นักวิชาการศึกษา	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ (จังหวัดพิษณุโลก)

#### หมายเหตุ

ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน

๑. เข้ากลุ่มไลน์ก่อนเข้ารับการฝึกอบรมสำหรับการแจ้งข้อมูลข่าวสาร และการประสานงาน การฝึกอบรม โดยการสแกน QR Code ด้านล่างนี้



๒. ลงทะเบียนประวัติได้ที่ <http://train.opsmoe.go.th/pub/login/> เลือกหลักสูตรพัฒนา  
นักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ ๒

๓. นำคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) มาใช้สำหรับการฝึกปฏิบัติการฝึกอบรมครั้งนี้ด้วย